



ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ที่ ๙๑/๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลัก  
นิติธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในนโยบายของรัฐบาลที่ให้องค์กรของรัฐมีการเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกและมีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ ถูกต้องตามหลักนิติธรรม จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) อันเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยมีแนวคิดให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" พร้อมทั้งก้าวไปสู่ "สังคมคุณธรรม" ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนโดยใช้พลังความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคประชารัฐและประชาสังคมมาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้สำนักงานดำเนินงานภายใต้พันธกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงานตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสำนักงานมีความเห็นร่วมกันว่าจะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบต่อ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่ดี ดังนี้

๑) พอเพียง : บุคลากรทุกคนจะดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒) วินัย : บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า และมีวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย

๓) สุจริต : บุคลากรทุกคนจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง และความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ชอบธรรม ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้สำนักงานเกิดความเสียหาย

๔) จิตอาสา : บุคลากรทุกคนจะใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีใช้หน้าที่ของตนด้วยความรักความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น สังคมและประเทศชาติโดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อผู้อื่นในสังคมทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

*Kud*

(นางสาวณิชฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

รักษาการ ผู้อำนวยการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา

๐๘ พ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙:๒๒:๒๖ Non-PKI Server Sign

Signature Code : NQBFA-EMAOQ-BBAEI-AMQBB